

## CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : **Thuế**  
Trình độ đào tạo : **Đại học**  
Ngành đào tạo : **Tài chính – Ngân hàng**  
Niên khóa đào tạo : **2012 - 2016**  
Hình thức đào tạo : **Chính quy – hệ tín chỉ**

(Ban hành theo Quyết định số .... 20.28. /QĐ-TCM, ngày 26. tháng 10. năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing).

### 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

#### 1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thuế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, tài chính, tiền tệ, các khái niệm về nguyên lý của kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế, nắm vững kỹ năng thực hành các phần hành cụ thể trong công tác quản lý thuế. Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý thuế, tài chính kế toán; đủ khả năng giải quyết các vấn đề về chuyên môn trong lĩnh vực quản lý thuế; đồng thời có khả năng học tập ở bậc cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

#### 1.2 Mục tiêu đào tạo về chuyên môn:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thuế có tư duy chiến lược và có thể tự ra các quyết định đúng đắn trong chuyên môn. Có khả năng giao tiếp, xử lý được các tình huống trong hoạt động chuyên môn đối với các doanh nghiệp. Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn thuế. Có các kỹ năng nghiệp vụ về thuế và lĩnh vực kinh tế, tài chính.

#### 1.3 Công việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể đảm nhận công việc ở các bộ phận khác nhau trong các cơ quan thuế tại trung ương và các địa phương (Tổng cục thuế; Cục thuế tại các tỉnh, thành phố hay tại các chi cục thuế quận, huyện...), làm công tác thuế tại các doanh nghiệp hay lập các đại lý thuế, công ty tư vấn về thuế cho các công ty, doanh nghiệp..., ngoài ra sinh viên có thể làm tốt các công việc kế toán, tài chính của phòng kế toán, hoặc phòng ngân sách tại các Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước như Sở, Phòng kế hoạch tài chính, bên cạnh đó chương trình đào tạo còn trang bị kiến thức để sinh viên có thể làm việc tại các công ty xuất nhập khẩu hoặc các đại lý giao nhận hàng hóa.